

Quảng Châu là một thành phố rộng lớn ở phía Nam của Trung Quốc. Đây là trung tâm mua sắm của Châu Á và thu hút du khách. Ở đây bạn có thể đi mua sắm thoải mái thích thú tại các khu trung tâm mua sắm lớn với đa dạng các mặt hàng khác nhau. Cách đi lại dễ dàng nhất đến Quảng Châu là đi xe khách giữa các thành phố. Đi xe khách tuyến Hà Nội - Quảng Sơn, sau đó bắt xe giữa các thành phố đến Quảng Châu.

Du lịch Quảng Châu phải chú ý những gì

Visa Trung Quốc

Bạn cần phải làm thủ tục Visa khi đi du lịch nước ngoài. Với các nước Đông Nam Á thì đi này là không cần thiết, nhưng khi đi du lịch các nước khác không có chế độ miễn Visa bạn phải làm Visa. NEWTNT Express chúng tôi cung cấp [địch vụ visa đi Trung Quốc](#) với thời gian nhanh chóng, giá cả hợp lý.

Đi tiền Tệ đâu

Bạn cần đi tiền Tệ khi đi du lịch Trung Quốc, bên đó họ không chấp nhận các loại tiền khác ngoài Nhân Dân Tệ. Các loại thẻ Visa hay Master card cũng có thể sử dụng tuy nhiên không phải chỗ nào cũng chấp nhận.

Mua Sim Trung Quốc

Bạn có thể mua Sim khi qua cửa khẩu, dùng Sim này liên hệ với bạn bè người thân khi đi lại. Thủ tục mua Sim qua cửa khẩu là Sim Bằng Tiếng, cũng có thể mua Sim ở Quảng Châu.

Xe giữa các thành phố đi Quảng Châu

Từ Hà Nội có rất nhiều xe khách đi Quảng Sơn, Móng Cái, sau đó đi tiếp xe giữa các thành phố đến Quảng Châu. Tuy nhiên cách nhanh và dễ nhất là bắt xe giữa các thành phố từ Cửa khẩu Hữu Nghị Quảng Sơn. Bạn nên bắt xe đi thẳng đến cửa khẩu, làm thủ tục rồi qua đó bắt xe. Lưu ý giữa các thành phố xuất nhập cảnh bên Trung Quốc là khoảng 5h chiều (tối đa 4h chiều tối).

Một số nhà xe đi cửa khẩu Hữu Nghị

Nhà xe Hoa Thắm (Điện thoại: 0913.213.506 – 0983.365.838)

Nhà xe Tuấn Kiên Long (Điện thoại: 098.206.1166)

Nhà xe Việt Trung

Khi làm thủ tục qua cửa khẩu xong, bạn đi bắt đầu chuyến xe bên Trung Quốc và mua vé xe giữa các thành phố đi đó. Xe xuất phát lúc 7h hoặc 7h30, sáng hôm sau đến Quảng Châu lúc 7h sáng. Giá 2 chiều là khoảng 1.505.000 VND (4/2013). Xe sẽ đưa bạn đến bến xe Việt Tú Quảng Châu (Yuexiu South Bus Station). Nếu các bạn không đi xe Giữa các thành phố ngay Cửa Khẩu thì có thể đi các Nhà Xe Bằng Tiếng, họ đưa có xe ra đón bạn miễn phí vào Bằng Tiếng. Các bạn nên mua vé khách sạn vì khi về sẽ được bố trí chỗ nghỉ. Khi mình đặt chỗ, hôm ngày giữa đi các chuyến xe cho xe ra cửa khẩu đón đưa về bến xe tại Bằng Tiếng. Liên hệ: (nhà xe đưa nói tiếng Việt) – Ông Nông: 008613077780888 (quay tiếng Việt nam) Nếu liên hệ tại Quảng Châu gọi ông Trần 13286864415 – Số thuê 2: liên hệ đặt chỗ 0086 13878865626 (quay tiếng Việt nam) – Số thuê 3: 0086-135-27681092 (Đi Từ Quảng Châu về) – Số thuê 4: 0086-139-781-20198 (Đi Từ Bằng Tiếng)

Nhà nghỉ khách sạn tại Quảng Châu

Bạn nên ở các khu nhà gần bến xe cho tiện đi lại, xung quanh đây cũng có một quán ăn Việt

khá ngon, phục vụ toàn người Việt Nam cũ. Một số khách sạn nên , giá giao động từ 168 – 200
t.

- Jianghuan Hotel
- Yindu hotel
- GuangZhuo Dzheng hotel
- Dashadao Hotel – HighSun Plaza

Nhà hàng quán ăn tại Quảng Châu

Cũng tùy địa điểm lưu trú cũa bạn mà có nhiều quán ăn khác nhau. Xung quanh các khách
sạn trên địa có rất nhiều quán ăn khác nhau. Nhân viên phục vụ thông thạo là không nói địa
tiếng Anh. Một số nhà hàng có Hình ảnh bạn có thể check món. Các trung tâm mua sắm
đều có quán ăn và ăn vữa hè. Rất thuận lợi cho bạn lựa chọn. Ăn Trung Quốc thông
nhiều Đồ Uống, toàn ăn kiểu như trên nước Thệt với Cơm vữa.

Đi lại tại Quảng Châu

Trong trung tâm Quảng Châu không có xe máy lưu thông. Vì vậy phương tiện di chuyển chính
là Taxi, xe điện ngầm, xe Bus. Nếu bạn đến lần đầu thì check có đi taxi thôi. Muốn đi đâu thì cũ
địa Card hoặc check lái xe địa đi. Nếu họ không hiểu thì tìm xe khác. Nếu bạn có hướng
đến thì bạn nên báo họ cho đi đâu đến ngầm, rất nhanh và rẻ.

Các điểm mua sắm tại Quảng Châu

Tại Quảng Châu, nhiều loại hàng hoá đều có một check riêng, check chuyên kinh doanh một loại
hàng hoá. Một số check chính tại Quảng Châu

Check bán buôn quần áo: Check Bắc Mã (tiếng Việt là Bắc Mã), Check Sâm hay Check Sáng (Hay
còn gọi là check 13), check này check mở đến 12h trưa là đóng cũa.

Check check, địa lưu niệm: One Link International Plaza, địa check 39 đường Jiefang nan Lu.

Check máy tính, linh kiện máy tính: check điện tử Thiên Hồ, nằm trên đường Tianhe Lu và
đường Shipai XiLu.

Highsun Binbin Plaza: địa cũc xây dựng vào năm 1959 và địa cũc check cũc các Hội check Canton
giữa năm 1959 và 1972. Tòa nhà bây giờ là một trung tâm với 300 cũa hàng thời trang, quần áo,
nhà hàng, hoa gi, làm vữa. Địa check Số 1 đường Qiyi Lu.

Taikang Wholesale Market: nơi đây là một trong những nơi bán buôn cho rất nhiều khách
hàng châu Á và châu Phi. Phục kiện như bông tai, dây chuyền, dây đai, thời trang, ví, vòng chìa
khóa, khăn quần đũa, túi... Địa check : Số 111, đường Taikang Lu.

Check da nằm trên đường Jiefang Beilu và đường Ziyuangang Lu, các trung tâm như
Guihualou Leather Mall or YiSen Leather Building.

Trendy Wholesale Market: Bán đũa lót, đũa gỗ, quần áo bũa lụa, mũ phớt, đũa gỗ... Địa
check : Đường Beijing Nan Lu.

Check giày dép: tên là Metropolis Shoes City nằm địa địa check check One Link International
Plaza, nằm trên đường Jiefang nan Lu, góc ngã tư đường Yide Lu và Jiefang nan Lu.

Check hoa gi, địa trang trí Yijing Yuan: Trườ cũa là nơi bán check check... Hiện nay đây là nơi rất
nhất địa mua quà tặng và địa trang trí cho lễ hội Halloween, Giáng sinh, và Lễ hội mùa xuân.
Địa check : Số 85, Đường Yide Dong Lu.

Check điện thoại: tên là Photography electronics city, nằm trên đường Luyin Lu.

Check điện thoại cũ Shengxian Dashatou Second-hand Market. Địa check : 2 Lvyin Road,
Yuexiu, Guangzhou, Guangdong.

Chỗ đứng len: nằm trên đường Dezheng nan Lu, gần khách sạn Đỉnh Chính cách khoảng 500m, từ khách sạn Đỉnh Chính rẽ phải theo đường Dezheng nan Lu sẽ gặp chỗ bên phía bên phải của đường.